

Chuẩn Bị Cho Bài 2

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

CHÚNG TA HỌP NHAU DÂNG THÁNH LỄ

Trong bài này các em sẽ học biết nhà thờ là nơi cộng đoàn quy tụ dâng thánh lễ. Giống như nhà của chúng ta là nơi gia đình và bạn bè họp mặt khi vui cũng như lúc buồn, nhà thờ là tòa nhà trong đó gia đình đức tin họp nhau. Các em sẽ học về những đồ vật trong nhà thờ. Những vật này, chẳng hạn, thánh giá, bàn thờ, giúp chúng ta cầu nguyện và dâng lễ, đó là những lúc chúng ta cảm tạ và chúc tụng Chúa.



Câu Truyện Tại Bàn Ăn

Một tối trong tuần này, mỗi khi ngồi tại bàn ăn, cố gắng kể ra một vài đồ vật trong nhà thờ, bắt đầu bằng những vật có tên gọi bắt đầu bằng những chữ A-Z.

"Đây là Giáo Hội..."

Phụ huynh có biết chấp tay theo kiểu sau đây không. "Đây là nhà thờ, tháp chuông, cửa mở ra và nhìn thấy mọi người?" Nếu phụ huynh biết, dạy cho các em và bảo các em dạy lại cho bạn bè. Nếu không biết, xin người khác chỉ cho trước, rồi dạy lại cho con cái.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Đến nhà thờ sớm hơn. Quan sát xem bàn thờ được trang hoàng như thế nào. Phụ huynh thấy những gì trên bàn thờ khi linh mục dâng lễ.

Trong Tuần

Dọn một bàn với khăn trải bàn, Thánh Kinh, đèn cây, và cây cảnh. Đọc những truyện Thánh Kinh cho từng người.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong nghệ thuật

Trong thời trung cổ, những Kitô hữu không biết đọc đã học những truyện Thánh Kinh bằng những hình vẽ trên những tấm kính màu. Những hình đó diễn tả những truyện của đời sống Đức Kitô và của các thánh được phác họa trên những tấm kính màu lộng lẫy. Những cửa sổ bằng kính màu trong hình bên cạnh là của Nhà thờ chánh tòa Chartres, Pháp quốc. Đó là truyện ông Nô-e và lụt Đại Hồng Thủy.

Nhà thờ của quý vị có thể cũng có cửa sổ bằng kính màu. Thử xem đó là những truyện gì. Nếu không biết có thể hỏi những người trong giáo xứ.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Cảm Tạ Chúa

*Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Kính Tạ Ôn*



"Tạ ơn Chúa!" là kiểu nói rất thông dụng. Phụ huynh thường nghe người khác nói: "Chúng tôi đã làm xong đúng kỳ hẹn, tạ ơn Chúa" hoặc "Tạ ơn Chúa tôi đã không ngủ trễ sáng nay." Mặc dầu thường nói như vậy, chúng ta có hiểu ý nghĩa của những lời đó không? Gia đình của quý vị có quen cảm tạ Chúa vì những ơn lành Người ban không? Quý vị có cảm ơn nhau vì là phần tử trong gia đình không? Biết ơn làm ta cảm thấy vui! Khi đến nhà thờ dâng lễ, phụ huynh có nhớ cảm ơn Chúa không?